

THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp chuyên đề lĩnh vực văn hóa, du lịch

Ngày 27 tháng 8 năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương chủ trì họp chuyên đề lĩnh vực văn hóa, du lịch cho ý kiến vào 02 nội dung: Dự thảo Đề án xây dựng Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành Khu du lịch quốc gia; trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước và việc phối hợp tổ chức các hoạt động tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp; đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải và các đơn vị liên quan.

I. Cho ý kiến về dự thảo Đề án xây dựng Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành Khu du lịch quốc gia; trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo Đề án xây dựng Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành Khu du lịch quốc gia; trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước và ý kiến của các đại biểu dự họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận, giao nhiệm vụ: Cơ bản nhất trí với dự thảo nội dung Đề án xây dựng Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành Khu du lịch quốc gia; trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia tại cuộc họp, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm đúng quy định, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1.1. Rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Tuyên Quang, Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành..., điều chuyển, bố trí, sắp xếp viên chức các đơn vị trực thuộc bảo đảm các điều kiện hoạt động hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của Bảo tàng tỉnh. Giao cho Bảo tàng tỉnh quản lý, vận hành Bảo tàng ATK Tân Trào bảo đảm hiệu quả, theo đúng các quy định.

1.2. Phân đầu xây dựng Khu du lịch Tân Trào cơ bản trở thành Khu du lịch Quốc gia vào năm 2025. Khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Khu di tích Tân Trào trở thành Khu du lịch Quốc gia (*theo Điều 13 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch*); giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh, Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các cơ quan liên quan tập trung cao độ, quyết liệt để thực hiện hoàn thành cơ bản các tiêu chí trong năm 2025.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Tuyên Quang: Theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, các cấp, bộ Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn, các trường Đại học trong cả nước... tổ chức các hoạt động ngoại khóa, về nguồn cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh, thiếu niên để giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ; đặc biệt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Đoàn, Hội, Đội và của Ngành giáo dục tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nghiên cứu các mô hình du lịch Farmstay, mô hình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đặc sản để phục vụ du lịch. Quản lý, khai thác tốt các hệ thống hồ, đập, rừng đặc dụng Tân Trào gắn với phát triển du lịch.

4. Sở Nội vụ: Hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để điều chuyển, bố trí, sắp xếp viên chức các đơn vị trực thuộc bảo đảm các điều kiện hoạt động hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh: Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào thu hút khách du lịch; phối hợp với Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải và các cơ quan liên quan cung cấp, khai thác các dịch vụ, sản phẩm du lịch, xây dựng các tour, tuyến du lịch kết nối Khu di tích với các khu du lịch trong tỉnh và cả nước. Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào...

6. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, được giao, sau khi Đề án được ban hành chính thức, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

7. Ủy ban nhân dân huyện: Sơn Dương, Yên Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình, điều kiện thực tế của các địa phương tham gia xây dựng Đề án phù hợp, hiệu quả, sau khi Đề án được ban hành chính thức chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn bảo có hiệu quả.

8. Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải: Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh triển khai xây dựng Đề án bảo đảm hiệu quả; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch của địa phương; sớm hoàn thành các hạng mục công trình đưa vào sử dụng để hoàn thiện các tiêu chí về Khu du lịch Quốc gia vào năm 2025.

II. Cho ý kiến về việc phối hợp tổ chức các hoạt động tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào và ý kiến của các đại biểu dự họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận, giao nhiệm vụ:

Trong thời gian qua, công tác phát huy giá trị di tích tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào (viết tắt là Khu di tích) gắn với phát triển du lịch đã được phát huy hiệu quả. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bảo tàng tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, tôn tạo, phát huy các khu, điểm di tích; các công trình phát huy giá trị di tích do nhà nước đầu tư (Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; Quảng trường Tân Trào...); Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh phát triển tốt sản phẩm du lịch (Boi măng nghe hát then trên hồ Nà Nưa); xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng; xây dựng, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tại khu di tích; xây dựng kết nối các tour, tuyến du lịch, nội khu, liên khu trong tỉnh và liên khu, liên tỉnh...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số vướng mắc trong việc đón, tiếp và hướng dẫn, thuyết minh khách tham quan, mặc dù hai đơn vị đã thống nhất ban hành quy chế phối hợp hoạt động tại Khu di tích (*Quy chế phối hợp số 1048/QCPH-SVHTTDL-BQL ngày 31/8/2023 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang*) trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Để thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, giải quyết các vướng mắc trong việc đón, tiếp và hướng dẫn, thuyết minh cho khách tham quan tại Khu di tích, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Khu di tích, trong đó nêu rõ nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh:

+ Bố trí điểm đón tiếp, hướng dẫn và bán vé chung cho du khách tham quan tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

+ Thực hiện nhiệm vụ bán vé tham quan di tích tại điểm đón, tiếp khách du lịch; bố trí hướng dẫn, thuyết minh cố định tại Bảo tàng và các điểm di tích phục vụ khách tham quan đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; nghiên cứu việc bán vé online, điện tử...

+ Nghiên cứu phối hợp với Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải (Flamingo) trong việc bán vé tham quan di tích đảm bảo thuận tiện cho du khách và theo đúng quy định. Trước mắt nghiên cứu vận hành thử nghiệm một số xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện trong khu di tích bảo đảm an toàn, đúng quy định.

+ Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý di tích, thu vé tham quan di tích theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tại khu di tích và các di tích...

- Khẩn trương hoàn thành dự án Nhà bảo tàng ATK Tân Trào bảo đảm tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả...

2. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, tư vấn khách tham quan di tích và đăng ký các tour, tuyến, dịch vụ du lịch tại điểm đón tiếp của Bảo tàng tỉnh. Phối hợp với Bảo tàng tỉnh bố trí hướng dẫn, thuyết minh tại các điểm di tích phục vụ khách tham quan khi Bảo tàng tỉnh có yêu cầu đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

- Tiếp tục khai thác hiệu quả sản phẩm dịch vụ du lịch, các sản phẩm trải nghiệm hiện có; phối hợp với Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải (Flamingo), chính quyền địa phương, Ban Quản lý rừng đặc dụng Tân Trào... xây dựng các sản phẩm du lịch mới như hình ảnh Bác Hồ câu cá trên sông Phó Đáy; các sản phẩm du lịch tại khu Đồng Man - Lũng Tầu...; các dịch vụ du lịch hỗ trợ tại Khu di tích (*trừ các dịch vụ của Flamingo đang cung cấp*) để thu hút du khách.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kết nối các tour, tuyến du lịch, nội khu, liên khu trong tỉnh và liên khu, liên tỉnh kết nối các điểm tham quan với các dịch vụ du lịch hỗ trợ tại Khu di tích và các khu điểm du lịch liên kết trong và ngoài tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm tích cực phối hợp, tham gia vào các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; chung tay giữ gìn bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan; bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã có di tích... để góp phần xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện và mến khách.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Trào vận động người dân trong Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tích cực tham gia phát triển các dịch vụ du lịch; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục chỉnh trang đô thị, lòng đường, vỉa hè, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng Làng Văn hóa Tân Lập trở thành điểm du lịch hấp dẫn, riêng có; nghiên cứu xây dựng mô hình chợ quê, chợ kháng chiến... để phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm.

4. Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc đưa, đón khách tham quan bằng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện theo tour, tuyến trong Khu di tích và thực hiện công tác truyền thông, đón tiếp khách, bán vé tham quan di tích đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định. Phối hợp với Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh, huyện Sơn Dương trong việc xây dựng các tour, tuyến, các sản phẩm du lịch và khai thác các sản phẩm du lịch đảm bảo đồng bộ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ nghiêm túc triển khai; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh; | (báo cáo)
- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ (thực hiện)
- Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Ntg).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ngô mạnh Hùng